

คณะกรรมการยุโรปเสนอยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วันที่ 20 มิถุนายน คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแผนที่เน้นการรวมนโยบายเดิมมาไว้ในยุทธศาสตร์ มากกว่าการเสนอนโยบายใหม่ โดยจะเปิดให้ตัวแทนประเทศสมาชิกแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะมนตรียุโรปวันที่ 29-30 มิถุนายน ยุทธศาสตร์มีแผนการลดความเสี่ยงใน 4 สาขา ได้แก่ 1. ความเสี่ยงต่อความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน 2. ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางกายภาพและทางไซเบอร์ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเทคโนโลยี 4. ความเสี่ยงต่อการใช้การพึ่งพาทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธ โดยเทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ คือ AI เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง เทคโนโลยี Net-zero ยา เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุที่มีความสำคัญ เป็นต้น ยุทธศาสตร์มีแนวทางในการลดความเสี่ยงผ่านการทำสัญญาความร่วมมือและสนธิสัญญาทางการค้ากับหลายประเทศ โดยการค้ากับไทยมีบทบาทสำคัญในการกระจายและลดความเสี่ยงจากจีน

กฎหมายฟื้นฟูธรรมชาติตกอยู่ในสถานะน่าเป็นกังวลหลังไม่ผ่านคะแนนเสียงใน ENVI

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENVI) ไม่สามารถรับร่างกฎหมายฟื้นฟูธรรมชาติ (27 มิ.ย.) หลังกลุ่มฝ่ายขวา EPP คัดค้าน โดยให้ความเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้อัตราการผลิตอาหารลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ระดับราคาอาหารสูงขึ้นและกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร กลุ่มฝ่ายขวาเสนอว่าคณะกรรมการฯ ควรล้มเลิกร่างกฎหมายเดิมและเสนอร่างใหม่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ ตอบกลับว่าจะไม่มีการเสนอร่างใหม่ ฝ่ายสมาชิกสภายุโรป ที่เห็นชอบในร่างจะเสนอให้มีการแก้ไขก่อนการลงคะแนนเสียงในสภายุโรป แต่หากความพยายามของฝั่งที่เห็นชอบในร่างกฎหมายไม่ประสบความสำเร็จ คณะกรรมาธิการฯ จะไม่สามารถนำร่างไปเจรจากับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และร่างกฎหมายจะถูกปิดกั้น

คณะกรรมการยุโรปออกกฎหมายการจัดหมวดหมู่ธุรกิจสีเขียวฉบับปรับปรุง

วันที่ 13 มิถุนายน คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอสิทธิประโยชน์ใหม่ภายใต้กฎหมายการจัดหมวดหมู่ธุรกิจสีเขียว (Green Taxonomy) โดยกฎหมายมีสาระสำคัญคือ การจัดหมวดหมู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายหลัก คือ 1. การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 2. การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 3. การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 4. การป้องกันมลภาวะ 5. การควบคุมการปล่อยมลภาวะและการใช้พื้นที่ไม่ถูกต้อง 6. การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสิทธิประโยชน์จะช่วยสนับสนุนการลงทุนสำหรับธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซ้ำ การซ่อมแซม การผลิตซ้ำ ในขณะที่เดียวกันก็ลดแรงจูงใจสำหรับธุรกิจที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน